



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวธนิษฐ ทองอยู่	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๔๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๔๖)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมชาย จีงโง้ง)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวธนัชพร ทองอยู่

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๕๔๖)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๒๓๔๘๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๓</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรัชพร ทองอยู่

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๕๕๖)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ ๑๐ ปี ๖ เดือน สัญชาติไทย นั้บถือศาสนาพุทธ

มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง
อาเจียน ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติ ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้สูง อาเจียนวันละ
๒-๓ ครั้ง ไม่มีไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่มีท้องเสีย มีปวดท้อง ไปศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ยามาทาน
ยังไม่ดีขึ้น วันนี้งมีไข้ อาเจียน ๑-๒ ครั้ง เพื่อย จึงมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร
ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

แรกรับผู้ป่วยรู้สึกตัวดี เพื่อย บวกแห้งแดง ตรวจวัดสัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๙
องศาเซลเซียส มีไข้ อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๒ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที
ความดันโลหิต ๑๑๗/๖๖ มิลลิเมตรปรอท ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผื่น
คันตามตามตัว ไม่มีจุดจ้ำเลือดหรือเลือดออกบริเวณอื่น จากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ ระบุว่า
ผู้ป่วยติดเชื้อโรคไข้เลือดออก แพทย์ได้รับตัวไว้ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ในระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลและติดตามเยี่ยมรวม ๓ วัน พบว่า
ผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้คือ ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกายสูง เนื่องจากการติดเชื้อในร่างกาย ผู้ป่วยเสี่ยงต่อ
ภาวะการเกิด Hypovolemic shock เมื่อจากขาดน้ำ มีโอกาสเกิดเลือดออกง่ายเนื่องจากเกล็ด
เลือดต่ำ เลือดชั้นขึ้นทำให้การไหลเวียนของเลือดล้มเหลว เนื้อเยื่อจึงได้รับออกซิเจนน้อย มีโอกาส
เกิดภาวะน้ำเงินทำให้เกิดน้ำท่วมขัง หัวใจวาย และมีน้ำขังในช่องท้อง เนื่องจากพลาสมาไหลกลับ
เข้ามาในหลอดเลือด ไม่สุขสบายจากอาการคันตาม ลำตัว แขน ขา ญาติมีความบกพร่องในการ
ประเมินอาการและดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน โดยได้ให้การพยาบาลขณะที่
ผู้ป่วยและญาติอยู่ในโรงพยาบาล คือการดูแลเช็ดตัวเพื่อลดไข้อย่างมีประสิทธิภาพการให้รับประทาน
ยาลดไข้ตรงเวลา ให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา กระตุ้นดื่มน้ำเกลือแร่
ให้คำแนะนำสังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะขาดน้ำ เช่น อาเจียนมาก ดื่มน้ำชดเชยไม่ได้
ปัสสาวะออกน้อย สัมผัสระดับความชุ่มชื้นของผู้ป่วยเพื่อประเมินภาวะช็อค สังเกตอาการ
เลือดออก โดยดูจาก ลักษณะอาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ และส่วนต่างๆ ของร่างกาย แนะนำทาน
อาหารอ่อนย่อยง่าย งดอาหารรสจัด งดแปรงฟันและแนะนำป้องกันอุบัติเหตุ แนะนำสังเกต
อาการ ภาวะ น้ำเกิน เช่น รู้สึกอึดอัดแน่นท้องหรือหายใจลำบาก แนะนำดูแลรักษาความสะอาดของ
ผิวหนัง ฟอกสบู่และล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด ผู้สันทนงรักษาความสะอาดของมือและเล็บ พร้อมทั้งให้

ความรู้และสร้างกำลังใจ โดยการมีส่วนร่วมที่ญาติในการดูแลผู้ป่วย โดยให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และให้คำแนะนำหรือรับใช้ญาติเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยในแต่ละระยะของโรค ใช้เลือดออกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

สภาพผู้ป่วยก่อนจำหน่าย ผู้ป่วยสีหน้าสดชื่น ไม่มีไข้ ไม่มีเลือดออก ไม่มีจุดจ้ำเลือด ไม่มีปวดแน่นท้อง ไม่บวม ไม่มีคลื่นไส้ สัญญาณชีพปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า เกล็ดเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ปกติจึงแนะนำให้รับประทานยาเกล็ดเลือดและรับประทานORS ต่อที่บ้าน แนะนำหลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกซึ่งจะทำให้เกิดเลือดออกง่ายประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ แนะนำไปโรงเรียนได้เนื่องจากพ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว แนะนำคำจัดขยงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในและรอบๆที่อยู่อาศัย แนะนำให้มาตรวจตามนัด และสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาก่อนนัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินของโรคในแต่ละระยะ และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
๒. พยาบาลมีความรู้เรื่องโรคใช้เลือดออก สามารถประเมินและวางแผนการให้การพยาบาลได้ถูกต้องรวมทั้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย
๓. ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะช็อคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ นวัตกรรม ฝ้ายคลุม Fiboro

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพิ่มความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
๒. เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
๓. เพื่อให้รูปแบบมีมาตรฐานมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๒. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่
๓. ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน